

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /UBND- KTHT

Tân Yên, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Công an, Phòng KT&HT, NN&PTNT, VH&TT; Trung tâm VH&TT&TT; Trung tâm DVKTNN; Đội QLTT số 6;
- UBND các xã, thị trấn: Phúc Hòa, Hợp Đức, Liên Sơn, Tân Trung và TT Cao Thượng;
- Điện lực Tân Yên.

Năm 2024, dự báo vải thiều chín sớm trên địa bàn huyện Tân Yên vừa được mùa và vừa được giá, sản lượng vải thiều trên địa bàn ước đạt 16.000 tấn, hiện nay vải thiều đang bắt đầu chín và chuẩn bị cho thu hoạch. Đã có nhiều doanh nghiệp đến đặt hàng, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tạo tiền đề, thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm vải thiều. Để sản phẩm vải thiều trên địa bàn huyện Tân Yên được thu hoạch và tiêu thụ thuận lợi, đảm bảo lợi ích kinh tế của người trồng vải cũng như giữ vững, nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm vải thiều chín sớm Tân Yên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Thường xuyên cập nhật, theo dõi, báo cáo tình hình diễn biến giá cả thị trường, sản lượng tiêu thụ về Sở Công thương, UBND huyện theo quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, TT kịp thời tham mưu UBND huyện các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiêu thụ vải thiều.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng NN&PTNT và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu UBND huyện các điều kiện tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm Tân Yên năm 2024.

Chuẩn bị sản phẩm vải thiều để quảng bá xúc tiến tiêu thụ tại các Hội chợ, Chương trình, Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều theo sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện. Thực hiện thiết kế, in bao bì đựng vải thiều để quảng bá giới thiệu sản phẩm với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn có sản phẩm vải thiều tổ chức lắp đặt mới hoặc thay thế pano tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vải thiều. Tổ chức treo băng rôn “không trừ lùi cân”, “không dán tem, băng keo nhãn hiệu vải thiều Lục Ngạn” tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính và khu vực tập trung các điểm cân trên địa bàn.

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân sửa chữa, phát quang hành lang... đường giao thông; thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường Cao Thượng- Phúc Hòa để bảo đảm giao thông trong vụ vải thiều.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đảm bảo chất lượng quả vải; tuân thủ quy trình sản xuất quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Phối hợp với Phòng KT&HT huyện, UBND xã Phúc Hòa mời gọi, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào địa bàn ký hợp đồng tiêu thụ và thực hiện các biện pháp xúc tiến tiêu thụ vải thiều cho người dân.

Chuẩn bị sản phẩm vải thiều đảm bảo chất lượng giới thiệu, quảng bá với các đoàn khách đến thăm, tại chương trình, Hội nghị, các hội chợ trong và ngoài tỉnh... theo sự chỉ đạo của Thường trực UBND huyện.

3. Công an huyện

Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý tốt hoạt động xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương tiếp cận, nghiên cứu thị trường, thu mua, tiêu thụ vải thiều, quản lý theo dõi đội ngũ thương nhân nước ngoài trong suốt quá trình thu mua vải thiều tại huyện Tân Yên đến khi xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có).

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, lực lượng quân đội, thanh niên tình nguyện, công an xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, nhất là các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc trong vụ thu hoạch vải thiều. Tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hàng, phương tiện không vi phạm quy định về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ trên địa bàn.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện

Phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang thực hiện các bài viết, phóng sự chuyên đề tuyên truyền về vụ vải thiều. Phối hợp với các ngành, các địa phương nắm bắt thường xuyên tình hình thông tin báo chí, dư luận xã hội có liên quan... trong vụ tiêu thụ vải thiều để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý đối với những thông tin sai lệch.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện xây dựng các phóng sự, clip quảng bá về mùa vải thiều, các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và đưa tin trên Trang thông tin điện tử của huyện, của tỉnh; đài truyền thanh.... Phối hợp với các ngành chức năng kịp thời thông tin tuyên truyền về tình hình sâu, bệnh hại cây trồng, tình hình thị trường tiêu thụ vải thiều trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở để nhân dân được biết.

5. Trung tâm Dịch vụ-KTNN huyện: Tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký sản xuất; chủ động giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều sớm trên sàn thương mại điện tử; phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ vườn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện tin, bài, phóng sự tuyên truyền về sản phẩm vải thiều sớm Tân Yên để đăng tải trên sàn thương mại điện tử.

6. Trung tâm PTQĐ&QLTTGTXTDMT huyện

Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các điểm cân vải ký cam kết không sử dụng lòng đường để xếp đặt thùng xốp, nước đá, dùng đống gây cản trở giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Chủ trì phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6, đoàn kiểm tra liên ngành kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi xếp đặt thùng xốp, nước đá, đỗ xe trái quy định gây cản trở, ùn tắc giao thông,

7. Đội Quản lý thị trường số 6: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, ép giá, cân gian lận, trù lùì cân; có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng tem nhãn, băng keo không đúng quy định; chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường vật tư nông nghiệp.

8. Điện lực Tân Yên

Điện lực Tân Yên xây dựng kế hoạch, chủ động đề nghị Công ty Điện lực Bắc Giang ưu tiên cung cấp điện ổn định cho nhân dân trong suốt vụ thu hoạch vải thiều (từ 20/5-30/6/2024); kiểm tra kỹ thuật, an toàn lưới điện, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân rà soát, điều chỉnh đảm bảo độ cao an toàn cho các đường dây tải điện; ưu tiên bố trí nguồn điện cho các cơ sở sản xuất đá cây, chế biến vải thiều, khắc phục nhanh các sự cố, hạn chế tối đa việc mất điện.

9. UBND các xã, thị trấn

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về quy trình trồng, chăm sóc vải thiều theo tiêu chuẩn Viegap, GlobalGap đảm bảo đủ điều kiện, thời gian cách ly đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi tiêu thụ ra thị trường; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thu mua vải thiều trên địa bàn thực hiện dán tem nhãn, bao gói theo quy định.

Tuyên truyền, vận động người trồng vải chỉ thu hoạch vải thiều đã chín, đảm bảo chất lượng, mẫu mã không nên thu hoạch vải thiều khi vẫn non, còn xanh làm ảnh hưởng đến chất lượng, cũng như thương hiệu vải thiều chín sớm Tân Yên, từ đó ảnh hưởng lớn đến lợi ích kinh tế của bà con nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về việc đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo ANTT, an toàn cháy nổ, an toàn về điện... trước, trong và sau vụ thu hoạch, tiêu thụ vải thiều.

Kịp thời nắm thông tin về thị trường tiêu thụ vải thiều, thông báo để nhân dân chủ động tiêu thụ vải thiều tươi đảm bảo hiệu quả kinh tế với chất lượng đảm bảo.

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn, giải tỏa các điểm gây ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong suốt mùa vụ vải thiều. Quản lý chặt chẽ các đối tượng đến đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp, HTX/thương nhân thu mua vải thiều không trừ lụi cân và gian lận thương mại, “không dán tem, băng keo nhãn hiệu vải thiều Lục Ngạn” ...trong suốt vụ tiêu thụ vải thiều.

Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, thu mua, tiêu thụ vải thiều của nhân dân, thương nhân trên địa bàn, kịp thời báo cáo kết quả theo định kỳ; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ trong quá trình tiêu thụ vải thiều về UBND huyện (qua Phòng KT&HT) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện, Sở Công Thương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quốc Hưng